

-สำเนา-

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ วัน อังคาร ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเหิม พาทา	ประธานสภา อบต.	เหิม พาทา	
๒	นายสุภาพ อุดอาจ	รองประธานสภา อบต.	สุภาพ อุดอาจ	
๓	นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์	เลขานุการสภา อบต.	ชัยรัตน์ ทวีทรัพย์	
๔	นายเสถียง เป็งทา	ส.อบต. ม. ๑	เสถียง เป็งทา	
๕	นายทองพูล ปาบุ	ส.อบต. ม. ๑	ทองพูล ปาบุ	
๖	นายบัวรอง คุณนะ	ส.อบต. ม. ๒	บัวรอง คุณนะ	
๗	นายคณิง หาญรักษ์	ส.อบต. ม. ๓	คณิง หาญรักษ์	
๘	นายพงศธร คำก่อ	ส.อบต. ม. ๓	พงศธร คำก่อ	
๙	นางบานพับ สุขพุด	ส.อบต. ม. ๔	บานพับ สุขพุด	
๑๐	นายประยูร มารอด	ส.อบต. ม. ๔	ประยูร มารอด	
๑๑	นางสนิท ชัยเชิด	ส.อบต. ม. ๕	สนิท ชัยเชิด	
๑๒	นายเปล่ง เพลี้ยปลัด	ส.อบต. ม. ๕	เปล่ง เพลี้ยปลัด	
๑๓	นายพูน กาวะดี	ส.อบต. ม. ๖	พูน กาวะดี	
๑๔	นายภูมิศักดิ์ จันสา	ส.อบต. ม. ๖	ภูมิศักดิ์ จันสา	
๑๕	นายสมัคร สุนทร	ส.อบต. ม. ๗	สมัคร สุนทร	
๑๖	นางคำห้ำ แก้วภาพ	ส.อบต. ม. ๗	คำห้ำ แก้วภาพ	
๑๗	นายมนเทียน แร่นาค	ส.อบต. ม. ๘	มนเทียน แร่นาค	
๑๘	นางนิตยา มาจุ่ม	ส.อบต. ม. ๘	นิตยา มาจุ่ม	
๑๙	นางอุบล ปาศรี	ส.อบต. ม. ๙	อุบล ปาศรี	
๒๐	นายอนัน ยอดคำ	ส.อบต. ม. ๙	อนัน ยอดคำ	
๒๑	นายถ้วน พาทา	ส.อบต. ม. ๑๐	ถ้วน พาทา	
๒๒	นายปัญญา ฆ้องวงศ์	ส.อบต. ม. ๑๑	ปัญญา ฆ้องวงศ์	
๒๓	นางอรนิภา ทองวัน	ส.อบต. ม. ๑๑	อรนิภา ทองวัน	
๒๔	นายคอวิน อินปาน	ส.อบต. ม. ๑๒	คอวิน อินปาน	
๒๕	นายบุญมี พุยชัย	ส.อบต. ม. ๑๓	บุญมี พุยชัย	
๒๖	นายละมุด กาศรี	ส.อบต. ม. ๑๓	ละมุด กาศรี	



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

-กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึก รายงานการประชุมว่าจะได้มีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานสภา

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)

ประธานสภา

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภา

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ -ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวน ในรายการ มิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงิน ส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการ แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง มติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด แล้วไม่ให้เสนอขอ แปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงลงมตินั้นอีก

ประธานสภา ฯ เชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปตรางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายพงศธร คำก่อ - เนื่องจากคณะกรรมการแปรรูปตราฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ และประธานคณะกรรมการแปรรูปตราฯ คณะกรรมการแปรรูปตราฯ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรรูปตราฯพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการ แปรรูปตราฯ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่นายก อบต.เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และให้ ผ่านวาระ ที่ ๒ นี้ไปสู่การพิจารณาวาระที่ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียงสรุปได้ว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ นายก อบต.เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และผ่านวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ไปสู่การ พิจารณาวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ (ลงมติ)

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๓ ไม่มี การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้ หรือไม่ เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้ ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียงขอประกาศ ให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ที่ประชุม รับทราบ

### ๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

(หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)

ประธานสภา	ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย
เลขานุการสภา	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี (นายก อบต.)	ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านดัว ในการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลห้วยไร่ รายละเอียดดังนี้ <u>รายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</u> <u>สำนักปลัด</u> <u>โอนลด</u> <u>แผนงานงบกลาง</u> <u>ประเภทรายจ่าย</u> <u>สำรองจ่าย</u> <u>โอนลด</u> จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท <u>กองช่าง</u> <u>โอนเพิ่ม</u> <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> <u>ประเภทรายจ่าย</u> <u>ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u> ๑.ค่ากล้องวงจรปิด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓ จุด โดยคุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และจุดตำแหน่งติดตั้ง เป็นไปตามที่ อบต.ห้วยไร่ กำหนด <u>หมายเหตุ</u> เพื่อบริหารงบประมาณให้เพียงพอ
ประธานสภา	ให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและซักถามรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
ที่ประชุม	พิจารณารายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
ประธานสภา	- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง ขอประกาศ ให้ทุกท่านได้ทราบว่า คณะเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ (หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) โดยมีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ที่ประชุม	รับทราบ

#### ๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังร่อง เป็นชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ประธานสภาฯ

นางสาวฐิติรัตน์ ชาอ่อน  
(ผอ.กองการศึกษาฯ)

ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

ตามประกาศสำนักประธานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ รวมถึงข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อให้ทุกส่วนราชการดำเนินการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ข้าราชการทุกระดับในสังกัด ทั้งในแง่การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการให้บริการของสำนักประธานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงออกประกาศขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการของสำนักประธานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น ประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ความต้องการของผู้ปกครอง ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กเล็กและผู้ปกครอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

- ๑) จัดเวทีประชาคม เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนว่ามีความต้องการให้ย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่
- ๒) หากชุมชนมีความต้องการให้ย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
- ๓) จัดทำแผนการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๔) จัดทำประกาศย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๕) รายงานการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยให้รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

-ไม่มี-

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง  
ขอประกาศ ให้ทุกท่านได้ทราบว่า คณะเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เห็นชอบให้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังร่อง เป็นชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยมีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายก อบต.

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๑. แจ้งเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน วิัง-เดิน มิณิฮาร์พมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. แจ้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้รับยอดจัดสรร จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. แจ้งให้สมาชิก สภา อบต.ห้วยไร่และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน เมล็ดพันธุ์ฝัก ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดศรีสองคร ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
๔. แจ้งให้สมาชิก สภา อบต.ห้วยไร่ ได้ส่งโครงการซ่อมแซมถนน ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป

ที่ประชุม

นางสนิท ชัยเชิด

(ส.อบต.หมู่ที่ ๕)

รับทราบ

แจ้งผู้เสียชีวิต หมู่ที่ ๕ นายบุญจันทร์ มาลา บ้านเลขที่ ๑/๑ อายุ ๖๒ ปี และขอเชิญ ให้สมาชิกทุกท่าน ฟังสวดอภิธรรม จะทำการฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้สมาชิกทุกท่านเก็บเงินค่าฌาปนกิจผู้สูงอายุ

ที่ประชุม

นายบุญมี พุ้ยชัย

(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓)

รับทราบ

แจ้งให้ซ่อมแซมบริเวณคอท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๓ เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดดินทรุด

นายก อบต.

นางบานพับ สุกพุด

(ส.อบต.หมู่ที่ ๔)

กระผมได้แจ้งให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ

แจ้งให้ซ่อมแซมถนน เนื่องจากน้ำเหมืองกัดเซาะพื้นดิน

นายก อบต.

ประธานสภา

กระผมจะให้ช่างดำเนินการเข้าไปตรวจสอบและจะซ่อมแซมให้ครับ

- ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดนำเสนออีก ข้าพเจ้าขอปิดการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ชัยรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์)  
เลขานุการสภา อบต.ห้วยไร่

ลงชื่อ เหม พาทา ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายเหม พาทา)  
ประธานสภา อบต.ห้วยไร่